



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 19 - เสาร์ 21 มกราคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3228

หน้า: 9(บน)

Col.Inch: 56.86 Ad Value: 71,075

PRValue (x3): 213,225

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: กยท.ลุ่มประมุขอย่างมีกำไรหลังราคาไถ่และ 90บ.จัดตั้งราคาใหม่หวั่นรัฐเสียเปรียบ

กยท.ลุ่มประมุขอย่างมีกำไร

• หลังราคาไถ่และ 90บ.จัดตั้งราคาใหม่หวั่นรัฐเสียเปรียบ

กยท. ลุ่มขายยางสดอีก 3.1 แสนตัน มีกำไร หลังยางขาดแคลน-ความต้องการตลาดสูง ราคาพุ่งใกล้แตะ 90 บาท/กก. วงการยางจับตาประมุข ยางรอบ 2 เอื้อเอกชนพันกำโรบาน เหตุราคาเริ่มต้นประมูลต่ำกว่าราคาตลาด จัดตั้งราคาใหม่

แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการระบายยางในสต็อกรัฐบาล 3.1 แสนตัน ใน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาดีบุกยางสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ระยะเวลาเก็บ 5-6 ปี) และ 2.โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนวนรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือบัพเฟอร์ฟันด์ในรัฐบาลปัจจุบัน (ระยะเวลาเก็บ 2 ปี) เฉลี่ยค่าเช่าปีละกว่า 400 ล้านบาท บวกค่าประกันภัย ทั้งนี้จากการประเมินในตอนแรกทางบอร์ดประเมินจะมีผลการขาดทุนประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้จากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับน้ำหนักใหญ่ภาคใต้ก็จะเพิ่มพื้นที่ขึ้น ทำให้กลับมากรีดได้ต้องใช้เวลา ส่งผลให้การยางในสต็อกรัฐบาลมีเพิ่มขึ้น คาดการระบายครั้งนี้จะได้ราคาที่ดี หาก กยท.ทำได้สำเร็จ จะสร้างชื่อเป็นหน่วยงานแรกที่ขายสินค้าเกษตรแล้วมีกำไร

สอดคล้องนายปรีดี ลิลาเศรษฐ-วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ริบเบอร์ จำกัด หนึ่งในผู้ประมุขยาง กยท. รอบ 2 กล่าวว่า ราคาประมูลในรอบนี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และราคา

ในปัจจุบันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดย กยท. ตั้งราคาเริ่มต้นประมูลต่ำกว่าราคาตลาดและราคาประมูลในรอบแรก ตั้งข้อสังเกตว่าหากทั้ง 2 รายมีการแข่งขันสมบูรณ์จะเสนอซื้อต่ำ หรือสูงไม่มีปัญหา แต่หากมีผู้มาประมูลน้อยราย อาจจะเป็นตัวกดดันให้ราคาต่ำกว่าปกติ ซึ่งคงต้องรอดูในวันที่ 19 มกราคมนี้ที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล อย่างไรก็ตามดีเฉลี่ยราคายางหากจะมีการเคาะราคาประมูลที่รัฐจะได้ประโยชน์ผู้เข้าประมูลต้องเคาะราคาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15-20 บาทต่อกิโลกรัมในทุกชนิดยาง ขณะที่แหล่งข่าวจากผู้ค้ายาง

ให้ความเห็นว่า กยท.ควรที่จะเปลี่ยนราคากลางยางที่จะประมูลใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับราคาในตลาดปัจจุบัน (ราคายางล่าสุด ณ วันที่ 16 ม.ค. 60 ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบและระดับ 84.09 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 88.21 บาท/กก.) ทั้งนี้เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด อาทิ

ต้นขุนยางพาราในสต็อกรัฐบาล 2 โครงการ รอบ 3.18 แสนตัน

หน่วย : บาท/กิโลกรัม

รายการ	ชนิดยาง	ต้นขุนยาง	ขายยางรอบที่ 2	ราคาเริ่มต้นประมูล
โครงการพัฒนาดีบุกยางสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	108.23	ยางแท่ง STR 20	59
	ยางแท่ง STR 20	102.99	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	53.55
	*** ปริมาณยางคงเหลือ 175,801.34			
โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนวน	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	63.69	ยางแผ่นรมควันอัดก้อน	65.55
	ยางแท่ง STR 20	52.03	ยางฟอง	62.27
	*** ปริมาณยางคงเหลือ 142,728 ตัน			
			ยางอัดตั้ง	54.07
			ราชนิม	64.80
			ราชัน	61.07
		รวม 2 โครงการ 318,529.34 ตัน	รวม 100,000 ตัน = 26 โหล่ง	



ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ รวมรวม

ราคายางแท่ง STR20 ควรเริ่มต้นประมูลที่ 70 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ควรเริ่มต้นที่ 80 บาท/กก. หากปรับเปลี่ยนราคาเริ่มต้นเชื่อว่าผู้ค้าจะ

แข่งให้ราคา และกยท.จะคุ้มทุนและมีกำไรแน่นอน แต่ถ้าเริ่มต้นในราคาต่ำ อาจกลายเป็นกระแสวิพากษ์ในสังคม ห้ายสุดอาจกลายเป็นข้อสังเกต ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบได้

“อีกด้านหนึ่งหากมีการล้มกระดานประมูลยาง 3.1 แสนตันออกไปโดยไม่มีกำหนด เชื่อว่า 1-2 เดือนนี้ราคายางจะแตะ 100 บาทต่อกิโลกรัม จะทำให้ กยท.มีกำไรมากขึ้น เพราะวันนี้ราคายางไถ่และ 90 บาท/กก.แล้ว”

รหัส ข่าว: C-170119022001

หน้า: 1/1



แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 มกราคม 2560 เวลา 14:19

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือ2หน่วยงานรัฐ เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือเกษตรกร

กยท.จับมือ2หน่วยงานรัฐ เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือเกษตรกร

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560, 16.10 น.



กยท.จับมือ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง นำเทคโนโลยีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน และใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (COUNTER SERVICE) เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรเตรียมพร้อมช่วยเหลือชาวสวนยางให้ครอบคลุม

17 ม.ค.60 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. และ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวบุคคลในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทย ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร จึงได้นำเทคโนโลยีที่ประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลประชาชนของประเทศ โดยมีสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว กยท.จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนผู้ประกอบการยาง ซึ่งทั้งสองส่วนงานต่างสามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ ด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) กยท. จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งระบบสื่อสาร เพื่อรับหรือส่งข้อมูลที่ตรวจสอบและเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการตรวจสอบข้อมูล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และในส่วนของ ข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน นั้น กยท. จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูล จากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และยืนยันตัวตนบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ กยท.จะช่วยเหลือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กยท. ขณะเดียวกันยังเป็นฐานข้อมูลที่น่าไปใช้ในการช่วยเกษตรกรชาวสวนยางได้ทันทั่วทั้งกรณีเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังเกิดขึ้นด้วย



THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 มกราคม 2560 เวลา 14:15

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือกรมการปกครองเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร



วันนี้ (17 มกราคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. และ
สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัว
ประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตนบุคคลในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ของการยางแห่งประเทศไทย ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง ณ
ห้องประชุมสภาสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

กยท. จับมือ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง นำเทคโนโลยีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัว
ประชาชน และใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (COUNTER
SERVICE) เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า กยท.ได้เล็งเห็นความสำคัญใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร จึงได้นำเทคโนโลยีที่ประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึก
ข้อมูลประชาชนของประเทศ โดยมีสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
และดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว กยท.จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยการขอ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตร

ประจำตัวประชาชน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนผู้ประกอบการยาง ซึ่งทั้งสองส่วนงานต่างสามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ ด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) กยท. จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งระบบสื่อสาร เพื่อรับหรือส่งข้อมูลที่ตรวจสอบและเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการตรวจสอบข้อมูล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และในส่วนของข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน นั้น กยท. จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูล จากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและยืนยันตัวบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ กยท. จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กยท.ต่อไป

นอกจาก กยท.ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการเปิดประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์ (Auction Forward) ซึ่งมียางในสต็อกที่เปิดประมูลครั้งนี้ ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และยางชนิดอื่นๆ รวมประมาณ 4.6 หมื่นตัน จาก 13 โกดังในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พัทลุง และสงขลาบางส่วน สามารถขายยางได้ทุกโกดัง รวมเป็นมูลค่าประมาณ 3,197 ล้านบาท การประมูลครั้งนี้ เปิดโอกาสในแข่งขันกันอย่างเสรี และเป็นธรรมผ่านระบบประมูลออนไลน์ ซึ่งทั้งราคาและปริมาณยางยังคงเป็นไปตามกลไกทางการตลาด



ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 มกราคม 2560 เวลา 14:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.แจงดผลประมูลยาง 4.6 หมื่นตัน สร้างเม็ดเงินกว่า 3.1 พันล้านบาท

กยท.แจงดผลประมูลยาง 4.6 หมื่นตัน สร้างเม็ดเงินกว่า 3.1 พันล้านบาท



นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (17 มกราคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการเปิดประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์ (Auction Forward) ซึ่งมียางในสต็อกที่เปิดประมูลครั้งนี้ ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และยางชนิดอื่นๆ รวมประมาณ 4.6 หมื่นตัน จาก 13 โกดังในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พัทลุง และสงขลาบางส่วน สามารถขายยางได้ ทุกโกดัง รวมเป็นมูลค่าประมาณ 3,197 ล้านบาท การประมูลครั้งนี้เปิดโอกาสในแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมผ่านระบบประมูลออนไลน์ ซึ่งทั้งราคาและปริมาณยางยังคงเป็นไปตามกลไกทางการตลาด



ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 มกราคม 2560 เวลา 14:21

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งกรมชลฯ และหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้ระลอกใหม่ล่องหน้าแม่ไม่...

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งกรมชลฯ และหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้ระลอกใหม่ล่องหน้าแม่ไม่รุนแรงแต่ลดวันส่งผลกระทบซ้ำ ระดมสรรพกำลังร่วมบูรณาการในพื้นที่ลดผลกระทบภาคเกษตร

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 16 - 18 ม.ค. 60 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีฝนมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ แต่ระยะเวลาฝนตกติดต่อกันไม่นานมา รวมถึงกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม Gistda พบว่าในพื้นที่ภาคใต้ มีเพียง 3 จังหวัดที่ปรากฏพื้นที่น้ำท่วมขัง คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง และ สงขลา ส่วน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ไม่ปรากฏเด่นชัด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ เป็น 2 กรณี คือ 1. พื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้ว หากมีฝนตกจะมีผลกระทบมาก 2. พื้นที่ที่น้ำแห้งแล้ว หากเกิน 200 มม. จะเกิดน้ำท่วม น้ำไหลหลากได้

ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น กรมชลประทานได้รายงานแผนการรองรับสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่ 16 - 18 ม.ค. 60 ดังนี้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับน้ำในคลองขนาน คลองบางสะพานใหญ่ บริเวณถนนเพชรเกษมต่ำกว่าตลิ่ง 4.50 ม. ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่พร้อมแก้ปัญหาในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีมวลน้ำอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะไหลมายัง อ.เมือง ซึ่งอยู่ตอนล่างของแม่น้ำตาปี ได้ระบายน้ำ ผลักดันน้ำ และพร่องน้ำรอ ขณะนี้แม่น้ำตาปีช่วง อ.เมือง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งมาก กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง และกองทัพเรือติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 26 เครื่อง มีความพร้อมรับน้ำใหม่ทั้งมวลน้ำเก่า และ ฝนตกใหม่

จ.ตรัง ณ วันที่ 14 ม.ค. 60 ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่ง ยังคงเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ พร้อมแก้ปัญหา จ. นครศรีธรรมราช มวลน้ำในกลุ่มน้ำปากพอง ในวันที่ (14 ม.ค. 60) มีน้อยกว่า 500 ล้าน ลบ.ม. เทียบกับเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60 ที่มี 1,000 ล้าน ลบ.ม. ลดลงไปกว่า 500 ล้าน ลบ.ม. เป็นผลจากการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะกรมชลประทาน และกองทัพเรือที่ระดมเครื่องมือเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเล อย่างไรก็ตาม น้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่เกือบ 500 ล้าน ลบ.ม. จะไม่สามารถระบายได้ทั้งหมด เพราะต้องสงวนบางส่วนไว้ใช้ และรักษาคลอง ระบบนิเวศ กันน้ำทะเลรุกพื้นที่ด้วย ซึ่งมีปริมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. จึงเหลือน้ำที่ต้องการระบายออกไม่ถึง 300 ล้าน ลบ.ม. จะใช้เวลาอีก 3 วันในการระบาย ซึ่งจะสอดคล้องกับมวลน้ำฝนรอบใหม่ได้

"ขอยืนยันรัฐบาลว่ารัฐบาลนี้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนเตรียมการ ทำงานบูรณาการทุกหน่วยงาน การบูรณาการทำงานอย่างหนักจากทุกหน่วยงาน ระดมสรรพกำลัง ระดมเครื่องมือ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องจักรหนัก เครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง หากมีฝนมาเติม เพื่อลดความเดือดร้อนให้ มีน้อยที่สุด พร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ประชาชนให้ความเชื่อมั่น และติดตามข่าวสารโดยใกล้ชิด" พลเอกฉัตรชัย กล่าว

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ภาพถ่ายดาวเทียมของ Gistda มีความถูกต้องสามารถแสดงภาพพื้นที่น้ำท่วมได้ถูกต้อง ส่วนความลึกของน้ำท่วมต้องมาจากการวัดอีกครั้งหนึ่งในกรณีของ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ตรัง ที่ไม่ปรากฏพื้นที่สีน้ำเงินอย่างเด่นชัดนั้น เนื่องจากน้ำท่วมเอ่อจากแม่น้ำตรัง แม่น้ำตาปี ท่วมเฉพาะบริเวณลุ่มต่ำขอบแม่น้ำทั้งสองเท่านั้น ไม่แผ่ออกทางข้างมาก ทำให้เห็นภาพจากดาวเทียมไม่กว้างมาก ดังนั้น ถ้าเรานำข้อมูลสองส่วนมาประกอบกัน จะทำให้การวางแผน เตรียมการช่วยเหลือ แก้ปัญหา และฟื้นฟูให้มีถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

ด้านนายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงให้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด วางแผนหาพื้นที่สูงเพื่ออพยพสัตว์เมื่อเกิดน้ำท่วม และขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมเสบียง ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทัน่วงที

สำหรับในส่วนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ใน 8 จังหวัด คือ สงขลา สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร และ ปัตตานี เกษตรกร 94,768 ราย 731,064 ไร่ ยางเล็กอายุต่ำกว่า 2ปีครึ่ง เกษตรกร 12,106 ราย 91,710 ไร่ ยางอายุ 2 ปีครึ่ง - 7 ปี เกษตรกร 19,657 ราย 140,602 ไร่ และยางเปิดกรีด เกษตรกร 63,005 ราย 498,752 ไร่ ทาง กยท. รับนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.กษ. ให้แนะนำการดูแลต้นยางหลังน้ำลดไม่ให้เสียหาย เช่น ไม่เดินย่ำรอบโคนต้น และให้ กยท. เร่งช่วยเหลือเงินตามสิทธิโดยเร็ว

ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงผลกระทบด้านการเกษตร โดยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน ว่า พื้นที่ประสบภัยภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับกระทบ ด้านพืช เกษตรกร 449,524 ราย พื้นที่ รวม 1,055,09 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 273,372 ไร่ พืชไร่ 46,353 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 735,365 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 24,361 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงที่คาดว่าจะเสียหาย 39,292 ไร่ กระชัง 107,718 ตรม. ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร190,149 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โค-กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก รวม 8,868,410 ตัว แปลงหญ้า18,843 ไร่



MCOT <http://www.mcot.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 18 มกราคม 2560 เวลา 14:23

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯ เผยวันนี้ทุกหน่วยงานของกระทรวงจะสรุปตัวเลขความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่...

รมว.เกษตรฯ เผยวันนี้ทุกหน่วยงานของกระทรวงจะสรุปตัวเลขความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่ชัดเจนก่อนเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี



พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยวันนี้ทุกหน่วยงานของกระทรวงจะสรุปตัวเลขความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่ชัดเจนก่อนเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะนำเข้าได้ในสัปดาห์หน้า

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยถึงมาตรการเยียวยาชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เบื้องต้น ได้ขอสรุปว่าจะขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ในการปลูกทดแทนวงเงิน 455 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบ รายละ 3 ,000 บาท ต่อไร่ หลังจากสำรวจว่ามีจำนวน 95 ,000 กว่าราย รวมพื้นที่ความเสียหาย 740 ,000 ไร่ ใน 11 จังหวัด โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น

กยท. จับมือ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง นำเทคโนโลยีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (COUNTER SERVICE) เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย



วันนี้ (17 มกราคม 2560) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย **ดร.ธีรัช สุขสะอาด** ผู้ว่าการ กยท. และ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวบุคคลในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทย ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร จึงได้นำเทคโนโลยีที่ประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลประชาชนของประเทศ โดยมีสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานและดูแลรับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว กยท. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งทั้งสองส่วนงานต่างสามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ ด้วยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ดร.ธีรช ก้าวเพิ่มเติมว่า การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) กยท. จะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งระบบสื่อสาร เพื่อรับหรือส่งข้อมูลที่ตรวจสอบและเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการตรวจสอบข้อมูล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และในส่วนของ ข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน นั้น กยท. จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ พร้อมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูล จากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและยืนยันตัวตนบุคคลในระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ กยท. จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กยท. ต่อไป



วันที่ 16 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมย้ำเร่งช่วยเหลือ พื้นฟูเกษตรกรในระยะต่าง ๆ



วันนี้ (16 ม.ค.60) นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายสุรพล จารุพงศ์ กล่าวว่า พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อสั่งการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ แผนการบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมถึงให้ทุกส่วนราชการติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมเน้นย้ำดำเนินการตามแผนช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร ทั้ง 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น การช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือไปแล้ว แผนระยะกลาง อาทิ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์สัตว์น้ำ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทำการประมง การสร้างรายได้ทดแทนอาชีพหลักในช่วงประสบภัยให้แก่เกษตรกร การลดอัตราดอกเบี้ย หรือยกเว้นอัตราดอกเบี้ย และแผนระยะยาว เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการการจัดการแปลงน้ำหลังน้ำท่วม สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในการวางแผนการผลิต ปรับเปลี่ยนรอบการผลิต ที่สำคัญการจัดทำแผนงาน โครงการสำหรับแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ด้านนายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสประสบสถานการณ์อุทกภัย 3 ช่วง ซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 13 อำเภอ 75 ตำบล 534 หมู่บ้าน 3 เทศบาลเมือง ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส รายงานความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย เกษตรกร จำนวน 64,760 คน พื้นที่จำนวน 22,715 ไร่ แยกเป็นข้าว จำนวน 3,889 ไร่ พืชไร่ จำนวน 660 ไร่ พื้นสวนและอื่น ๆ จำนวน 18,166 ไร่ สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร จำนวน 311 ราย สัตว์น้ำได้รับความเสียหาย แยกเป็นปลาสนบ่อดิน จำนวน 131.7516 ไร่ ปลาในกระชัง/บ่อซีเมนต์ จำนวน 565 ตารางเมตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เกษตรกร จำนวน 6,648 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 141,707 ตัว แยกเป็นโค จำนวน 12,451 ตัว กระบือ จำนวน 883 ตัว สุกร จำนวน 787 ตัว แพะ จำนวน 4,533 ตัว แกะ จำนวน 400 ตัว สัตว์ปีก จำนวน 122,653 ตัว แปลงหญ้า 348 ไร่ รวมถึงมีสัตว์ตายและสูญหายอีกจำนวนหนึ่ง การยางแห่งประเทศไทย มีสวนยางได้รับผลกระทบ จำนวน 10 อำเภอ เกษตรกร จำนวน 334 ราย พื้นที่ จำนวน 970.75 ไร่ แยกเป็นสวนยางเริ่มปลูกถึง 2 ปีครึ่ง จำนวน 317 ราย พื้นที่จำนวน 839.75 ไร่ สวนยางอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 7 ปี จำนวน 17 ราย พื้นที่จำนวน 131 ไร่ และโครงการชลประทานนราธิวาส อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิษญานันท์ เทพรักษ์ผู้เรียบเรียง : อนงนาฏ สิทธิคงแหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส



วันที่ 13 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560



พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 20.15 น.

สวัสดิ์ศรีรับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบทุกข์ในพื้นที่ภาคใต้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถ้อยคำพระราชทานสิ่งของพระราชทานและชุดธารน้ำใจสภาคาชาด สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งทรงห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะที่ความช่วยเหลือของทางราชการ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เข้าไปยังไม่ถึงหรือเข้าถึง ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นมีความยากง่ายในการให้การช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ส่วนการจะส่งเงินไปมอบให้กับประชาชนก็ยังไม่

สามารถนำไปซื้อข้าวของได้ จะส่งข้าวสารไป ก็ไม่มีไฟ ไม่มีน้ำ ในการหุงต้ม จึงทำให้ลำบาก แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือ ก็ได้มีการบริจาคข้าวชนิดที่พร้อมรับประทานไปแจกจ่ายในพื้นที่บ้างแล้ว ทั้งนี้ ตามที่คณะองคมนตรีได้อัญเชิญพระกระแสรับสั่งฯ ในเรื่องอุทกภัยภาคใต้เดินทางมาหรือกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลก็รับแนวทางพระราชทานใส่เกล้าใส่กระหม่อมนำไปดำเนินการต่อไป

ปัจจุบันรัฐบาลยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อลดระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สถานการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัย ทั้ง 12 จังหวัดภาคใต้ “ดีขึ้น” โดยลำดับ อย่างไรก็ตามจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยายังคงต้องเฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกันและแก้ไขต่อไปด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามจากต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมา มีฝนตกต่อเนื่องซ้ำเติม สถานการณ์อุทกภัยที่มีระดับความรุนแรง “เพิ่มขึ้น” รัฐบาลจึงได้ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยจาก “ระดับ 2 ขนาดกลาง” เป็น “ระดับ 3 ขนาดใหญ่” โดยได้มีคำสั่งตั้งกลไกการทำงาน “ระดับชาติ” และ “ระดับพื้นที่” สำหรับบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ไม่ซ้ำซ้อน ที่สำคัญคือสามารถตอบสนอง “ทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน” ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ดังนี้

1. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่ควบคุมบัญชาการสถานการณ์ และระดมสรรพกำลัง จากทุกหน่วย ทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศเข้าไปเสริมกำลังช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องผู้ประสบภัย กว่า 1 ล้านคน รวบรวม 3 แสน 7 หมื่นครัวเรือน ใน 12 จังหวัด ปัจจุบันมีกำลังพลจากทุกหน่วยกว่า 4,000 นาย เรือไฟเบอร์และเรือท้องแบน 671 ลำ รถยนต์บรรทุก 142 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 107 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ 200 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 16 เครื่อง รถสูบล้างน้ำ ระยะไกลแรงดันสูง 18 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 12 คัน รถไฟส่องสว่าง 11 คัน สะพานแบลี่ย์ขนาดใหญ่ 3 สะพาน เฮลิคอปเตอร์ 5 ลำ เหล่านี้เป็นต้น

2. กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อดูแลพื้นที่ภาคใต้ “ตอนบน” และเขต 12 สงขลา เพื่อดูแลพื้นที่ภาคใต้ “ตอนล่าง” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติจากส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งมีการจัดตั้ง “ศูนย์ย่อย” ในแต่ละจังหวัด เพื่อเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของตน โดยได้แบ่งพื้นที่การปฏิบัติตามลักษณะ -ระดับความรุนแรงของปัญหา เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) พื้นที่วิกฤติ (2) พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษและ (3) พื้นที่คลี่คลาย เพื่อให้สอดคล้อง กับการจัดสรรทรัพยากร เข้าไปดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ซึ่งดูแล แก้ไข และจัดการกับปัญหา ความเสียหายใน “ทุกมิติ” นอกเหนือจากตัวผู้ประสบภัย ที่มีความต้องการ น้ำ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน การรักษาพยาบาล และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้ว ยังคงต้องดูแลในเรื่องพื้นที่เกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐาน “ทุกระบบ” รวมทั้งโทรคมนาคม สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนั้น ได้มีมติเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครและบางจังหวัดในภาคกลาง ในปี 2554 เช่น การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท บ้านเสียหายทั้งหลัง จะสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทน ส่วนบ้านที่เสียหายบางส่วนจะมีการซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้กลับสู่วิถีชีวิตปกติในเร็ววัน ภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายพืชผลทางการเกษตร และการซ่อมแซม บูรณะสถานที่ต่าง ๆ ด้วย

3. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็น “ศูนย์กลาง” ในการรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ สำหรับจัดส่งให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยประชาชนในทุกภาคส่วน หากประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้นี้ สามารถบริจาคเงินเข้า “กองทุน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือภาคีเครือข่าย อีก 3 แห่ง ได้แก่ กองทัพอากาศ การยางแห่งประเทศไทย และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว สามารถนำไปเสริมรับเงินบริจาคจาก ณ ศูนย์แห่งนี้ของรัฐบาลหรือช่องทางอื่น ๆ เป็นเอกสาร สำหรับการขอลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ของยอดเงินบริจาคอีกด้วย กรณีที่มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทรสายด่วน 1111 ได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การดูแลสุขภาพพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ได้ขยายวงเงินทรอพระราชกรในอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มอีก 50 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 150 ล้านบาท และในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอีก 50 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 100 ล้านบาท ต่อจังหวัด เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างขึ้น สำหรับใช้จ่ายซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือยานพาหนะพิเศษ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ รวมถึงความจำเป็นในการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอย่างรุนแรง มีน้ำป่าไหลเชี่ยวกราก ดินโคลนถล่ม เป็นต้น ผมขอขอบคุณคนไทย “ทุกคน” รวมทั้งเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแสดงน้ำใจ เห็นอกเห็นใจพี่น้องชาวไทย อีกทั้ง ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นและปัจจัยในการดำรงชีวิตต่าง ๆ สำหรับผู้ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ และผมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร ป้องกันภัย และอาสาสมัครทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละในการทำงานด้วยความสำนึกที่ว่า “ประชาชนรอการช่วยเหลืออยู่ข้างหน้า แม้นาทีเดียว ก็ไม่อาจรอได้” ผมก็ขอให้ใช้ความระมัดระวัง และความไม่ประมาทในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ทุกคนปลอดภัยมีสวัสดิภาพ

สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเอง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน ซึ่งจะช่วยให้ทางราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การดูแลคนใกล้ชิด สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้อยู่ในสายตาดูแลตลอดเวลา รัฐบาลเองก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์และทำหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีที่สุด ส่วนการแก้ปัญหา “น้ำท่วม” อย่างยั่งยืนนั้น ผมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ได้เก็บข้อมูลเป็นแผนบทเรียน กรณีศึกษาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนใหม่ การซ่อมถนนเดิม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางทางน้ำ มีร่องระบายน้ำ มีสะพานต่าง ๆ ที่สามารถทำให้น้ำไหลลงจากภูเขาสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับถนนใหม่นั้นอาจจะต้องมีการสร้างถนนที่อยู่ด้านบน มีสะพาน หรือช่องทางน้ำไหลหรือมีการสร้างอุโมงค์ทางลอดน้ำอยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ เพื่อให้มีน้ำระบายผ่านลงสู่ทะเลได้ สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้นกว่าเดิมในปัจจุบัน เราจึงจะแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันนี้ สภาพจังหวัดต่าง ๆ อาจจะทุกจังหวัดได้มีการขยายตัวเมืองมากขึ้น ประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้มีการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามผังเมือง หรือตามกฎหมายควบคุมอาคารที่มีอยู่หรือไปสร้างในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปขวางทางน้ำไหลลงสู่ทะเล สู้ร่องหรือทางระบายน้ำตามธรรมชาติ จึงมีความยากลำบากที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ กรุงเทพฯ ก็เช่นเดียวกัน พี่น้องประชาชนครับ ไม่ว่าเราจะประสบปัญหาอย่างไร แต่ประเทศชาติ ก็คงต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้ และเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกัน ต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่สร้างภาระให้ซึ่งกันและกัน สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ตามมติที่ประชุมร่วมของคณะรัฐมนตรีและ คสช. นั้น ทางรัฐบาลได้หารือกับ สนช. แล้ว สามารถดำเนินการได้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการ ตาม Road map จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นและไว้ใจ ว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแน่นอน

สำหรับวันพรุ่งนี้ เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็น “วันเด็กแห่งชาติ” และวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครู” ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญ สำหรับอนาคตของประเทศชาติทั้งสิ้น ในโอกาสอันดีทั้ง 2 ประการนี้ ผมขอมอบคำขวัญวันครูว่า “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” เพื่อให้ผู้ที่เป็นครูโดยอาชีพ และเป็นครูโดยจิตวิญญาณ ได้ระลึกอยู่เสมอว่า ท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคตให้กับประเทศ ดังนั้น ภาระอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยคำสั่งสอน ด้วยการประพฤติตนแล้ว ท่านต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่

เสมอ ก้าวให้ทันวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งเป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในฐานะที่ท่านเป็น “แม่พิมพ์” ของชาติ จึงเป็นความคาดหวังของทุก ๆ คน ทั้งผู้ปกครอง และลูกศิษย์ ที่จะได้ซาบซึ้งในพระคุณที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สอนคนให้เป็น “พลเมืองดี” ของชาติต่อไป แล้วความเป็นครู ซึ่งก็จะไม่เคยจางหาย เพราะความเป็นครูนั้น ไม่ใช่เพียงแต่ในวันที่ท่านสอนหนังสือ ผมเห็นว่าครูในวันนี้ไม่ใช่ “เรือจ้าง” ที่ส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งแล้วก็หมดสิ้นภาระจากรุ่นสู่รุ่น แต่ครูในวันนี้จะต้องขยายบทบาทของตนเองเป็นเหมือน “สะพาน” เช่นเดียวกับรัฐบาลและ คสช. ที่ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงวิชาการมาสู่ชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งด้วย “ปัญญา” ด้วย “ศาสตร์พระราชา” และด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเชื่อมโยงสาขาวิชา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นหลอมรวมกับผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ลูกศิษย์ ซึ่งต่างล้วนเป็น “สมาชิก” ในแต่ละชุมชนของตน ได้ร่วมกันสร้าง พัฒนาชุมชนบนกลไก “ประชารัฐ” เพื่อจะสร้างความเจริญก้าวหน้ายกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับคนในสังคมของตนให้เป็น “คนไทย 4.0” เป็นคนไทยที่อยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่รู้จักการประยุกต์ใช้วิชาการ องค์กรความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบสัมมาอาชีพด้วย

สำหรับคำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง ” เพราะผมอยากเห็นเด็กไทยของเรานั้น เห็นความสำคัญของการศึกษา ดูตัวอย่างจากผู้ประสบความสำเร็จหลายท่าน ล้วนเป็นผลจากการศึกษา ไม่ว่าจะกีฬาหรือกำเนิดในครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจในระดับใดก็ตาม การศึกษาจะนำไปสู่ความสำเร็จ หมายถึง การยกระดับฐานะทางสังคม และยกระดับจิตใจ เมื่อคนไทยได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน ปัญหาสังคมก็จะลดลง คนไทยก็จะไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจ เพราะการศึกษา สอนให้เราใช้หลักเหตุและผล ปัญหาเศรษฐกิจก็จะมี เพราะทุกคนมีวิชาความรู้ และพึ่งตนเองได้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะไม่เกิด เพราะทุกคนตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาว ต่างร่วมกันอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เหมือนดังเช่น ในหลวงรัชกาลที่ 9 สอนให้เรารู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ดิน - ป่า - น้ำ ด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ทำลายกัน และเมื่อเราไม่มีปัญหาชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ประเทศชาติก็จะมี “ความมั่นคง” ต่างชาติก็มีความมั่นใจ เพราะประเทศไทยมีเสถียรภาพ การท่องเที่ยวก็จะเฟื่องฟู เพราะนักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการเดินทางทั่วประเทศไทย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 เขต และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และใน 18 คลัสเตอร์ - กลุ่มจังหวัด ก็จะมี “ผลดีออกนอกผล ” เศรษฐกิจในทุกระดับของ “ห่วงโซ่” ก็จะมีเจริญเติบโต แข็งแรง ไปพร้อม ๆ กัน มีการกระจายรายได้ กระจายความเจริญ ความรวยไม่กระจุกในเขตเมือง แต่กระจายไปสู่ท้องถิ่น คนเมืองกับคนชนบท ก็ไม่มีความเหลื่อมล้ำ

ที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นผลสืบเนื่องกันของ “การศึกษากับความมั่นคง ” ตามคำขวัญวันเด็ก ในปีนี้ ถ้าเด็กไม่เข้าใจ ผู้ใหญ่ก็ต้องไม่ละความเพียร ที่จะให้คำอธิบาย เพราะนี่คือ “จุดเริ่มต้น” ของวิสัยทัศน์ของเรา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” สอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา” ในการที่เราจะเอาชนะความจน โดยเริ่มจากการพัฒนาคนด้วย “การศึกษา” ผมมี “ศาสตร์พระราชา” อีกหนึ่งตัวอย่าง อันเป็นที่มาของหนังสือชื่อว่า “จิตตนคร นครหลวงของโลก” บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้นิพนธ์ และบรรยายในช่วงปี 2513 และเป็นการ์ตูนแอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”

สำหรับวันเด็ก ในปี 2560 นี้ ทั้งนี้ เกิดจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้หนึ่งที่ทรงสนพระทัยอย่างมากในธรรมะ และหลายครั้งที่พระองค์ ทรงพระราชปจฉาวิสัยชนาธรรม กับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยมีพระราชประสงค์ ให้หนังสือคำสอนพระพุทธศาสนา ที่ไม่ยากเกินไปแก่สมองเด็ก แต่ควรสอนบทธรรมง่าย ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการอบรมเด็กด้วย ดังนั้น บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชฯ นี้ จึงเป็นหนังสือเกี่ยวกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยใช้ภาษาที่เรียบง่ายและงดงาม ทุกคนสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการอธิบายเปรียบเทียบคำสอนยาก ๆ ให้ง่ายขึ้น และใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย อย่างเช่น การอธิบายเรื่อง “จิต” ที่เป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก โดยการเขียนเปรียบเทียบจิตเหมือนกับเมืองที่เราอยู่อาศัย เป็นที่มาของชื่อหนังสือ “จิตตนคร” ซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องการ เพราะเด็กไทย คนไทย จะได้มี “จิตสำนึก” ในเรื่องความดี - ความชั่ว จึงส่งเสริมให้มีการผลิต ในรูปแบบ “การ์ตูนแอนิเมชัน” จากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และขอให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ รวมถึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลได้นำการ์ตูนแอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” มาเปิดตัวในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล สำหรับสื่อมวลชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถติดต่อ เพื่อร่วมกันนำการ์ตูนแอนิเมชันชุดนี้ ไปเผยแพร่ ในผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

พี่น้องประชาชนที่รักครับ ผมขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีความสนใจ พาลูกหลานของเรา มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา” โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างความรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่เด็ก ๆ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา นอกจากเด็ก ๆ จะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล อยากให้ลูกหลานทุกคนได้มีการเล่นอย่างสนุก และเรียนรู้จากกิจกรรม ที่จัดไว้ให้ โดยเฉพาะ “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีทั้งการฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน “พระมหาชนก” และภาพยนตร์สั้น “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ตามที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้น ยังมีสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ อีกหลายแห่ง นอกจากนั้นยังมีการจำลองปายชายเลน กังหันน้ำชัยพัฒนา หลักการทรงงาน การแสดงโขนเด็ก ศิลปะมวยไทย และบุธของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี รัตนอาสนวิหารอัครบิดร การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมชมอ่านข่าว ทุนยนต์ปฏิบัติการ ฟุตบอลสนามเล็ก สนามเด็กเล่นไร้ไซเคิล นิทานในสวน วาดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือ บริการตรวจสุขภาพฟันและตัดผม ตลอดจนการแจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม จากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ขอเชิญชวนผู้ปกครองอีกครั้ง นำบุตรหลานไปร่วมงานวันเด็กทุกที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำเนียบรัฐบาล และผมก็จะรอพบท่าน และลูก ๆ หลาน ๆ ของท่านที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้

ฝากอีกเรื่อง คือ รมต.ระวีการพลัดหลงกับบุตรหลาน เนื่องจากจะมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งที่ทำเนียบฯ และทั่วประเทศ ขอให้เขียนป้ายชื่อเด็ก ชื่อผู้ปกครอง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สถานที่อยู่ ใส่ไว้ในกระเป๋าเด็กด้วยนะครับ

สุดท้ายนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคมที่จะถึงนี้ รัฐบาลจะจัดรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยพิบัตภัยภาคใต้" เพื่อเป็นกำลังใจ และช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบทุกข์ภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ผมขอเรียนเชิญประชาชนทุกคนร่วมกันติดตาม และแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว ในการเป็นกำลังใจเสียสละ ให้การสนับสนุน ในรูปแบบ "ประชารัฐ" เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องร่วมชาติ เมื่อยามต้องเผชิญความลำบากทุกข์เข็ญ เริ่มถ่ายทอดพร้อมกันทุกช่อง เวลา 18.00 - 18.20 น. และต่อจากนั้น ติดตามชมได้ ทาง NBT จนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. ขอขอบคุณครับ ขอให้ “ทุกคน” มีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ใช้เวลาในหัว “วันเด็ก” ให้เกิดประโยชน์ต่อลูกหลานและครอบครัว และประเทศชาติด้วย ส่งแรงใจความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนที่ประสบทุกข์ภัยที่ภาคใต้ไปพร้อมกันด้วย สวัสดีครับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐอร มีสิทธิ์ผู้เรียบเรียง : อนุสรฯ ไชยบุตรแหล่งที่มา : สำนักข่าว

ข่าว ที่เกี่ยวข้อง



ลุ้นราคายางฟุ้งโลละ 100-จิ้นไล่อื้อไม่อื้อ

ราคายางไทยใกล้แตะ กก.ละ 100 บาท เหตุสต็อกขาด-จิ้นกว่านซื้อผลิตยางล้อรถยนต์ส่งสหรัฐ หนี "ทรัมป์" รีดภาษีเพิ่ม 10% ราคาล่าสุดแผ่นรมควันชั้น 3 จ่อทะลุ 86 บาท/กก. หลังน้ำท่วมใต้ ตลาดยางภาคอีสาน-เหนือสุดคึกคัก พ่อค้าแห่ตุนเก็งกำไร ขณะที่ผู้ซื้อรายใหญ่เล่นเกมฉวยโอกาสกดราคาซื้อจากชาวสวน

นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมชาวสวนยางกระบี่และที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย "ประชชาติธุรกิจ" ถึงสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ 12 จังหวัดภาคใต้ว่า น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ครั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบปัญหาหนักมาก เหตุน้ำท่วมครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นที่จะท่วมนานแค่ 2-3 วันเท่านั้น

สำหรับตัวเลขของทางการที่รายงานว่าชาวสวนยางได้รับความเสียหาย 7 หมื่นครอบครัวนั้น เท่าที่หารือกันในเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1 แสนครอบครัวอย่างแน่นอน หากประเมินขั้นต่ำที่ครอบครัวละ 10 ไร่จะเสียหายถึง 1 ล้านไร่ มากกว่าตัวเลขทางการที่รายงานเสียหายประมาณ 5.5 แสนไร่ถึง 1 เท่าตัว ในขณะที่สวนปาล์ม ร้านค้าบ้านเรือนก็ได้รับความเสียหายมากเช่นกัน สวนปาล์มที่ถูกน้ำท่วมอาจอยู่ได้ 3 เดือน แต่สวนยางถ้าเกิดน้ำท่วมระลอกสามและถ้าท่วมนาน 1 เดือน เพราะท่วมตั้งแต่ปลายปี 2559 ต้นยางอาจทิ้งใบทั้งหมด ถ้าไปกรีดยางจะทำให้ต้นตายได้

ผลผลิตลด ราคาฟุ้งโลละ 100

ในส่วนราคายาง มีโอกาสสูงที่จะฟุ้งขึ้นถึง กก.ละ 100 บาท จากราคาล่าสุดวันที่ 12 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ประมูลที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จ.สงขลา กก.ละ 85 บาทเศษ เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกมีสูงมาก แต่เมื่อไทย อินโดนีเซีย มาเลเซียและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านไทยประสบภัยธรรมชาติ คาดว่าผลผลิตยางของไทยปี 2560 นี้จะลดลงประมาณ 5-7 แสนตัน/ปี เหลือประมาณ 3.5-3.7 ล้านตัน/ปี เพราะไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ประสบปัญหาหนักมาก

รวมทั้งสวนยางพาราขนาดใหญ่ในภาคใต้ 50-70% ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากช่วงราคายางเหลือ กก.ละ 30 บาทเศษ แรงงานกรีดยางที่มีฝีมือมีรายได้ไม่ถึงวันละ 300 บาท จึงย้ายไปทำงานประเภทอื่นแทน

จิ้นแรงผลิตล้อยางส่งสหรัฐ

นอกจากนั้นประเทศผู้ซื้อรายใหญ่คือจิ้นมีความต้องการยางสูงมากเพราะต้องเร่งผลิตยางล้อรถยนต์ส่งเข้าสหรัฐอเมริกาเพราะกัลวันนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้า 10% ตามที่หาเสียงไว้ และก่อนหน้านี้จิ้นชะล่าใจ จะมาซื้อยางไทยในเดือน ธ.ค. 2559-ก.พ. 2560 ที่ผลผลิตยางออกมากไปผลิตและทดแทนสต็อกที่ลดลงไปมาก แต่เมื่อไทยและประเทศผู้ปลูกยางในอาเซียนประสบภัยน้ำท่วม จึงเกิดปัญหาและไล่ราคาซื้อยางสูงขึ้น

แม้แต่ตลาดโตคอม ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าของญี่ปุ่นราคาซื้อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมาฟุ้งขึ้นถึง 10 เยน/กก.ภายในวันเดียว ซึ่งไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาตั้งแต่ปี 2554 อย่างไรก็ตาม ราคาที่ฟุ้งสูงในช่วงนี้ ชาวสวนยางไทยอย่าแห่ปลูกกันอีก เพราะราคาที่ขึ้นแรง เวลาลงอาจลงแรงได้เช่นกัน

ด้านนายธีธ สุขสะอาด ผู้จัดการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่ส่งผลให้พื้นที่สวนยางได้รับความเสียหายประมาณ 700,000 ไร่ และเกษตรกรไม่สามารถออกไปกรีดยางได้นั้นทำให้ผลผลิต

ยางพาราหายจากตลาดประมาณ 8% ในขณะที่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง ราคาอาจจึงปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในขณะนี้อยากให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับเกษตรกรเป็นหลักเนื่องจากเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ดังนั้นหลังน้ำลดนี้ต้องเร่งฟื้นฟูสวนยางกันใหม่หมดสวนยางในสต็อก 300,000 ตันที่จะเปิดประมูลขายในวันที่ 17-18 มกราคมนี้ถือว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากอยู่กับคนละตลาด ราคาจะต่างกันอยู่แล้วระหว่างยางเก่ากับยางใหม่ โดยศาลก็พิจารณาแล้วน่าจะเข้าใจกันร่วมกันดีแล้ว ยางเก่านี้ต้องใช้เทคนิคการปรับสภาพอีกมากก่อนนำไปใช้ ในขณะที่ยาง 300,000 ตันเป็นปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดยางของโลกที่มีปีละ 12-13 ล้านตัน อีกทั้งกยท.ใช้วิธีระบายครั้งละลดปริมาณไม่มากเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นจึงคาดว่า การระบายยางครั้งนี้จะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย

พ่อค้าอีสานเล่นเกมตราค่าซื้อ

ขณะที่พ่อค้ายางในภาคอีสานเปิดเผยว่าสถานการณ์ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากผลผลิตยางจะลดลงในช่วงฤดูแล้งนี้ สวนยางพาราในภาคอีสานบางแห่งเริ่มที่จะปิดกรีตเพราะใบร่วงแล้ว แต่หากสภาพอากาศยังคงหนาวเย็นก็ยังสามารถเปิดกรีตได้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายเป็นยางก้อนถ้วย รวมทั้งปัจจัยปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ทำให้สวนยางเสียหายและกรีตไม่ได้มาหลายเดือนทำให้ยางหายไปจากตลาดจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้แม้ราคาประมูลยางพาราในตลาดกลางหัดใหญ่จะมีราคาดีมากเช่น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 85 บาทเศษ/กก. แต่ผู้ซื้อรายใหญ่ในภาคอีสานที่มีอยู่ประมาณ 4 รายก็เสนอราคาซื้อจากเกษตรกรต่ำกว่าราคาในตลาดกลาง 1-2 บาท/กก. หากต้องการได้ราคาที่สูงกว่านี้ก็ต้องขนยางไปขายที่ภาคใต้เอง ซึ่งตอนนี้ยางจากภาคอีสานไม่สามารถขนส่งไปขายที่ภาคใต้ได้หลังเกิดอุทกภัยใหญ่กว่า 10 วันแล้ว

ยางส่งออกทะลุ 92 บาท/กก.

ขณะเดียวกันบรรยากาศการซื้อขายยางในภาคอีสานและภาคเหนือ ก็มีความคึกคักมาก โดยมีพ่อค้ารายย่อยหน้าใหม่ ๆ ได้ตระเวนแย่งซื้อยางไปตุนเพื่อเก็งกำไรไว้ขายต่อในช่วงยางขาขึ้นตามที่หลาย ฝ่ายคาดการณ์ว่าราคาอาจทะลุถึง 100 บาท/กก.ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ส่วนผลผลิตยางในมือเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรก็มีจำนวนไม่มาก เพราะต้องนำออกมาขายหารายได้มาจุนเจือครอบครัว จึงไม่สามารถเก็บสต็อกยางไว้ได้ สุดท้ายยางก็จะตกไปอยู่ในมือพ่อค้าในช่วงราคาดี แต่ช่วงนี้ก็ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางยิ้มได้ เพราะมีกำลังซื้อที่ดีขึ้นกว่าเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

สำหรับราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ยางแผ่นดิบ 81.91 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 85.99 บาท/กก. ราคา FOB ทะลุ 92.20 บาท/กก. ส่วนราคาท้องถิ่นยางแผ่นดิบ 78.20 บาท/กก. น้ำยางสด ณ โรงงาน 73.00 บาท/กก.

กยท. ห่วงจมน้ำเจอใบร่วง

ด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากการประเมินเบื้องต้นสวนยางน่าจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 7-8 แสนไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมดทั่วประเทศ 11 ล้านไร่ เพราะจะเสียหายเฉพาะที่ราบที่น้ำท่วมถึง ที่น้ำห่างคือสวนยางที่ถูกน้ำท่วมนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไปจะได้รับผลกระทบ เกิดใบร่วงหรือมีการผลัดใบก่อนฤดูกาลตามธรรมชาติ อาจต้องใช้เวลา 2-3 เดือนฟื้นฟู จะส่งผลให้ผลผลิตยางปีนี้มีลดน้อยลง

ด้านสถานการณ์ราคายาง ขึ้นได้ชัดเจนว่าจะขยับขึ้นถึง 100 บาท/กก.เหมือนที่หลายฝ่ายคาดการณ์หรือไม่ แต่แนวโน้มราคามีโอกาสขยับขึ้นอีก จากปัจจัยน้ำท่วม ผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการยางในตลาดโลกเวลานี้มีเพิ่มขึ้น ทำให้ราคายางในตลาดกลางยางพาราปรับขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดทำการหลังเทศกาลปีใหม่ โดยขยับขึ้นต่อเนื่องวันละ 1-2 บาทหลายวันติดต่อกัน

ที่มา : ประชาชาติออนไลน์

 <p>ยางปาล์ม ผู้นำข่าวสารในวงการยางพาราและปาล์มน้ำมัน <i>online</i></p>	<p>วันที่ 16 ม.ค. 60 หัวข้อข่าว ทวีสุข หมอนยางพารา ของเกษตรกร รายแรก ของสุราษฎร์ธานี</p>
---	--

ทวีสุข หมอนยางพารา ของเกษตรกร รายแรกของสุราษฎร์ธานี ทำกำไรวันละ 4,000 บาท



หมอนยางพารา เป็น ธุรกิจ “**ชั้นปลายทาง**” เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เกษตรกรลงทุนและผลิตได้ เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนไม่สูงนัก ประกอบกับได้แรงสนับสนุนเต็มที่จากโครงการของรัฐ

ขณะที่กำไรเมื่อเทียบหน่วยต่อหน่วย สูงกว่างานแปรรูปขั้นต้นทางและกลางทางหลายเท่าตัว

จึงอย่าแปลกใจเลยที่สหกรณ์ยางพารา ไม่ต่ำกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ แหล่งทุนธุรกิจหมอนยางพารา เพราะเป็น “**ประตูนิรภัย**” ในช่วงยางราคาตกต่ำ

ดังตัวอย่างของ **สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี** ใน อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีธุรกิจดั้งเดิมผลิตยางแผ่นรมควัน ตั้งแต่ปี 2539 ตลอดเส้นทาง 20 ปีที่ผ่านมาต้องเผชิญเส้นทาง “**ทุรกันดาร**” ในหลายช่วง โดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำ และเริ่มกระจ่างชัดแล้วว่า ไม่มั่งคั่ง โดยเฉพาะ 2 ปีจ้าย คือ ต้นทุน และราคายางไม่นิ่ง แม้จะผลิตยางได้ 300 ตัน/ปีก็ตาม

ที่ผ่านมาธุรกิจยางแผ่นรมควันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า ไม่ต่างอะไรกับ “**บอนไซ**” คือ **ไม่ตาย แต่ก็ไม่โต** ในช่วงที่รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า สหกรณ์ฯ ทรัพย์ทวีจึงไม่ช้าที่จะไขว่คว้าโอกาสไว้ เพราะเป็นเพียงทางเดียวที่จะ “**พยุงฐานะ**” ของสหกรณ์ไว้ได้ โดยได้รับฝึกอบรมการผลิต “**หมอนยางพารา**” จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (มอ.สุราษฎร์ฯ)

ขณะที่กระบวนการผลิตหมอนยางพาราไม่ซับซ้อน และใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก เงินลงทุนก็เช่นเดียวกัน

“สหกรณ์ฯ กู้เงินจาก ธ.ก.ส. มา 1 ล้านบาท จากโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรแปรรูปยางพารา นำมาซื้อเครื่องจักรขนาดเล็ก ผลิตได้วันละ 30-40 ใบ และเงินที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบ โดยเราจะใช้แรงงานในพื้นที่เป็นหลักเพื่อสร้างงานในชุมชน” นายสิริ สงนรินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ให้ข้อมูล



นายสิริ สงนรินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์สินวิ จำกัด



ด้านกระบวนการผลิตหมอนยางพารา ใช้ “น้ำยางชั้น 60%” เป็นวัตถุดิบหลัก ผสมกับสารเคมี 5 ชนิด ได้แก่

- Primary Gelling Agent 50% (สารเจลสำหรับผลิตฟองน้ำธรรมชาติ)
- Secondary Gelling Dispersion 50% (ดี พี จี 50%)
- Dispersion for NR Form 1 (สารเคมีผสมสำหรับผลิตฟองน้ำธรรมชาติ 1)
- NR Form Soap (สบู่ผสมสำหรับผลิตฟองน้ำธรรมชาติ)
- Activator Dispersion 50% (ซิงค์ออกไซด์ 50%)

สารเคมีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น ทำให้เกิดฟอง ช่วยน้ำยางจับตัว และช่วยคงรูป เป็นต้น

หลังจากใช้เวลาผสมในเครื่องผสม จนวัตถุดิบเข้าที่ จึงเทลงแม่พิมพ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ ทรงสี่เหลี่ยม และทรงรูปหัวใจ ทั้งให้จับตัวเป็นก้อน จึงแกะออกมาล้างให้สะอาด และนึ่งด้วยระบบไอน้ำ ฝั่งให้แห้ง ก่อนจะคัดคุณภาพ และบรรจุลงถุง คุณสมบัติเด่นของหมอนยางพารา คือ ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ จึงนุ่ม ที่ยืดหยุ่นสูง รองรับสรีระทุกท่าทางการนอน ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่เป็นที่เกาะอาศัยของไรฝุ่น หรือแบคทีเรียซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค มีปุ่มนวดช่วยในการไหลเวียนโลหิต และลดการนอนกรนได้ ทำความสะอาดได้ง่าย สามารถซักได้ด้วยเครื่องซักผ้าและปั่นแห้ง แต่ไม่ควรตากแดด

“ทุกคนต้องมีหมอนอย่างน้อยคนละ 1 ใบ เมื่อเป็นของที่ทุกคนต้องใช้ตั้งแต่เกิดจนตาย ตลาดหมอนจึงกว้าง และหมอนที่มีคุณภาพที่สุดก็คือ หมอนยางพารา เป็นหมอนเพื่อสุขภาพ ใช้งานได้นาน แล้วต่างประเทศกำลังนิยม โดยเฉพาะตลาดจีน” นี้คือ โอกาสของหมอนยางพารา

เพียงแต่สหกรณ์ฯ ทรัพย์สินวิ ไม่ได้มุ่งหวังตลาดส่งออกมากนัก เพราะกำลังการผลิตยังน้อย เพียงแค่ 30-40 ใบ/วัน เพราะเพียงแค่ตลาดในพื้นที่ และใกล้เคียงก็เพียงพอแล้ว

“เพราะเราเป็นสหกรณ์แรกของสุราษฎร์ฯ ที่ผลิตหมอนยางพารา จึงกลายเป็นที่สนใจของหน่วยงานราชการ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด เข้ามาดูงาน ดูการผลิต คนเหล่านี้เป็นลูกค้ากลุ่มแรก เขามาดูงานก็ซื้อติดไม้ติดมือไปด้วย เอาไปใช้เองบ้าง ฝากเพื่อนฝากญาติบ้าง พอข่าวเริ่มกระจายจึงค่อยๆ มีผู้ซื้อเข้ามาติดต่อเรื่อยๆ มีทั้งนำไปขาย นำไปส่งออก สั่งครั้งละ 100-200 ใบ”

ส่วนราคาขายหมอนยางพาราของสหกรณ์แห่งนี้ใช้ชื่อสินค้าว่า “**หมอนทวีสุข**” แบ่งเป็น 2 ราคา คือ ราคาปลีกใบละ 500 บาท และราคาส่งตั้งแต่ 20 ใบขึ้นไป ใบละ 450 บาท ปัจจุบันสหกรณ์มีกำไรจากหมอนยางพาราอย่างน้อยวันละ 4,000 บาท

ส่วนหมอนยางพาราที่ไม่ผ่านคุณภาพ ก็ยังสามารถเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ โดยตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วอัดเป็นหมอนข้างและหมอนหนุนตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกทาง

อีกทั้งอนาคตสหกรณ์ยังมองถึงการเติบโตของฟองน้ำยางพาราที่ไม่ได้ทำหมอนได้อย่างเดียว แต่ทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟองน้ำได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเบาะรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ โซฟา เบาะรองนั่ง และอาสนะสงฆ์ เป็นต้น

เมื่อเปรียบเทียบธุรกิจระหว่างการแปรรูปยางแผ่นรมควัน กับ หมอนยางพารา จึงเห็นภาพชัดเจนว่า หมอนยางพารา ค่อนข้างจะมีอนาคตสดใสมากกว่า

แต่ถ้าจะ “**ส่องกล้อง**” มองในระยะยาว ธุรกิจหมอนยางพาราจะเป็นอย่างไร เมื่อธุรกิจนี้กำลังบูม มีสหกรณ์ในรูปของสถาบันเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 15 แห่ง แหล่งทุน รวมถึงเอกชน รายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่ อีกจำนวนมาก เป็นไปได้สูงที่ราคาจะตกต่ำ

นี่คืออนาคตที่ท้าทายอย่างยิ่งของธุรกิจหมอนยางพารา

เพียงแต่ใน “**มิติเชิงบวก**” ธุรกิจหมอนยางพาราของสหกรณ์ฯ ทรัพย์ทวี ไม่ได้ “**วางเสาเข็ม**” ไว้กับคำว่า “**หมอน**” เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ที่ใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตแบบเดียวกันเป็นทางออกในอนาคต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก “**ฟองน้ำเคมี**” ฟองน้ำธรรมชาติจากยางพารา ทดแทนได้เกือบทั้งหมด

เพราะบางครั้ง หากมองธุรกิจในเชิงลบอย่างเดียว ก็อาจจะเจ๊งตั้งแต่อยู่ในหัวแล้ว ...ใช่ไม่ใช่...

ขอขอบคุณ

นายสิริ สงนรินทร์

สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี จำกัด

11/2 หมู่ 4 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 08-7270-2928, 08-7465-6567